



คณะเภสัชศาสตร์
เลขที่รับ 0063
วันที่ - 7 ม.ค. 2564
เวลา 15:30 น.

มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี
กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๖๒๖๐ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๒๖๕

ที่ อว ๗๘/ว ๕๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันของสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาอื่นๆ ตามแบบสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย สัญญาค้ำประกันหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญาเงินทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ยกกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานขาดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ต่อมาได้มีประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้มีการยกเลิกและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วยการค้ำประกัน ซึ่งมีผลทำให้ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงไป กรณีสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย โดยที่ผู้มีสิทธิเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด คือ บิดา มารดา พี่หรือน้อง หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลธรรมดาที่มีหลักทรัพย์ กรณีเป็นการค้ำประกันด้วยบุคคล การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับสัญญาค้ำประกันดังกล่าว และเพื่อให้สัญญาค้ำประกันดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้สร้างแบบสัญญาค้ำประกันให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา บัดนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๙/ว.๒๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนทุกส่วนงานเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาค้ำประกันแบบใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว นั้น

เพื่อให้ทุกส่วนงานดำเนินงานในเรื่องการทำสัญญาค้ำประกันตามสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแบบสัญญาค้ำประกันของกระทรวงการคลังดังกล่าว และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองกฎหมายจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาพร้อมทั้งแบบสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ (ตามเอกสารแนบท้าย) ไว้ดังนี้

๑. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
๒. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค้ำประกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันของสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญา อื่นๆ ตามแบบสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่

๑. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ

เนื่องจากกระทรวงการคลัง มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย สัญญาค้ำประกันหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญาเงินทุน การศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอลงกลับเข้า ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย สัญญา ค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ และสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงิน เกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ต่อมาได้มีประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้มีการยกเลิกและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วยการค้ำประกัน ซึ่งมีผลทำให้ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงไป กรณี สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย โดยที่ผู้มีสิทธิเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด คือ บิดา มารดา พี่หรือน้อง หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลธรรมดาที่มี หลักทรัพย์ กรณีเป็นการค้ำประกันด้วยบุคคล การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อสัญญา ค้ำประกันดังกล่าว และเพื่อให้สัญญาค้ำประกันดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้ส่ง ร่างแบบสัญญาค้ำประกันให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา บัดนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มี หนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๙/ว.๒๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนทุกส่วนงานเพื่อทราบและแจ้งให้ เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาค้ำประกันแบบใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ออกแนว ปฏิบัติ ไว้ดังนี้

๒. ส่วนงานที่ต้องปฏิบัติ

แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้กับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีบุคลากรในสังกัดได้รับอนุมัติให้ ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอลงกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญาเงินทุน การศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ งานวิจัย และสัญญาอื่นๆ ได้รับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม ทดแทน และได้รับการผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

๓. เนื้อหา

แนวปฏิบัตินี้มีเนื้อหาประกอบด้วย

๓.๑ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาค่าประกัน (ภาคผนวก ๑)

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ใช้แบบสัญญาอนุญาตฯ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ สำหรับสัญญาค่าประกันที่จัดทำภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำสัญญาค่าประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๓.๒ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค่าประกัน (ภาคผนวก ๒)

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ให้ใช้แบบสัญญาอนุญาตฯ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ สำหรับสัญญาค่าประกันที่จัดทำภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำสัญญาค่าประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๓.๓ สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาค่าประกัน (ภาคผนวก ๓)

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ให้ใช้แบบสัญญาฯ ตามแบบสัญญาฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๙/ว.๒๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ สำหรับสัญญาค่าประกันที่จัดทำภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำสัญญาค่าประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๓.๔ สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และสัญญาค่าประกัน (ภาคผนวก ๔)

สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน ให้ใช้แบบสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ สำหรับสัญญาค่าประกันที่จัดทำภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำสัญญาค่าประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๓.๕ หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้ และสัญญาค่าประกันหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญาฯ รับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาอื่นๆ (ภาคผนวก ๕)

หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญาเงินทุน วิชาชีพ ฝึกรวม ปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาอื่นๆ ให้ใช้แบบหนังสือรับสภาพหนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ สำหรับสัญญาค้ำประกันที่จัดทำภายหลังจากวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำสัญญาค้ำประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๓.๖ สัญญาผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ และสัญญาค้ำประกัน (ภาคผนวก ๖)

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด และขอผ่อนชำระ ให้ปฏิบัติดังนี้

๓.๖.๑ ให้ใช้แบบสัญญาผ่อนชำระหนี้ฯ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำหรับสัญญาค้ำประกันที่ลงนามภายหลังจากวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้จัดทำสัญญาค้ำประกันตามตัวอย่างสัญญาค้ำประกัน ตามเอกสารแนบท้าย

๓.๖.๒ เมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญาผ่อนชำระหนี้ฯ ให้ส่วนงานมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผิดนัด หากไม่ได้บอกกล่าวจะทำให้ส่วนราชการไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในส่วนของการดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน และอุปกรณ์ของหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนด ๖๐ วัน

๓.๗ สัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ และสัญญาค้ำประกัน (ภาคผนวก ๗)

สัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ให้ใช้แบบสัญญาผ่อนชำระหนี้ ตามแบบหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สำหรับสัญญาค้ำประกันที่จัดทำภายหลังจากวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำสัญญาค้ำประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๓.๘ สัญญาเงินทุนต่างๆ และสัญญาค้ำประกัน (ภาคผนวก ๘)

สัญญาเงินทุนอื่นๆ ที่ส่วนงานได้จัดทำขึ้น ให้ดำเนินการจัดทำแบบสัญญาเงินทุน และสัญญาค้ำประกันโดยปรับแก้ไขให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบสัญญาวิชาชีพ ฝึกรวม หรือปฏิบัติการวิจัย และสัญญาค้ำประกัน ตามตัวอย่างแบบสัญญาเงินทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และสัญญาค้ำประกัน ตามเอกสารแนบท้าย เมื่อส่วนงานได้จัดทำสัญญาเงินทุน และสัญญาค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว ให้เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติใช้แบบสัญญาฯ ต่อไป

๓.๙ การคำนวณวงเงินในสัญญาค้ำประกัน (ตามสัญญาค้ำประกัน ข้อ ๑) หลักเกณฑ์ในการคำนวณวงเงินค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

๓.๙.๑ เมื่อพิจารณาตาม ๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการขอใช้เงินกรณีเงินทุน วิชาชีพ ฝึกรวม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ และ ๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อ ๖ และ ๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว ๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบค่านวณเงินที่ต้องชดใช้กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ กำหนดให้ตรวจสอบค่านวณเงินจากเงินเดือน หรือเงินอื่นใด (เงินประจำตำแหน่ง, เงิน พ.ต.ส. ฯลฯ) ที่ผู้ลาศึกษา ได้รับไปตลอดเวลาการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้ให้คุณด้วยเบี้ยปรับ ตามที่กำหนดในสัญญา (หนึ่งเท่า สองเท่า สามเท่า...) จึงจะเป็นวงเงินค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกัน

หากภายหลังมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของผู้ลาศึกษา ให้ผู้ดำเนินการจัดทำสัญญาฯ คำนวณวงเงินค้ำประกัน ตามเงินเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ คุณด้วยเบี้ยปรับ และแก้ไขจำนวนเงินค้ำประกัน โดยให้ผู้ค้ำประกันลงนามรับรองตรงที่ได้มีการแก้ไข พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งปรับเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ แนบท้ายสัญญาค้ำประกัน

๓.๙.๒ ผู้รับผิดชอบในการคำนวณวงเงินในสัญญาค้ำประกัน ควรเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องการจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเงินทุน เงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ผู้ลาศึกษาฯ ได้รับไปตลอดระยะเวลาที่ลาไปศึกษาฯ จากหน่วยงานที่มีข้อมูลดังกล่าว

๓.๙.๓ หากมีการขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย จะต้องทำสัญญาลาศึกษาฯ และสัญญาค้ำประกันใหม่ตามกำหนดระยะเวลาที่ขยายในแต่ละครั้ง และคำนวณวงเงินค้ำประกันให้ครอบคลุมตามระยะเวลาที่ขยายนั้น

๓.๙.๔ ในกรณีนี้ กองกฎหมาย ได้จัดทำแบบการคำนวณวงเงินค้ำประกัน ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญาอื่นๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ลาศึกษาฯ สามารถ download เพื่อคำนวณวงเงินค้ำประกันในเบื้องต้นได้ทางเว็บไซต์ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล <http://op.mahidol.ac.th/la> ที่เมนู เอกสารเผยแพร่>ดาวน์โหลด>แบบฟอร์ม โดยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ลาศึกษาฯ กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบคำสั่งหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นมาพร้อมกับสัญญาลาศึกษาฯ และสัญญาค้ำประกัน

ตัวอย่างแบบการคำนวณวงเงินค้ำประกัน (ภาคผนวก ๙)

๓.๑๐ ระยะเวลาในการก่อนนี้ค้ำประกัน (ตามสัญญาค้ำประกัน ข้อ ๕) หลักเกณฑ์ในการคำนวณระยะเวลาในการก่อนนี้ค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

๓.๑๐.๑ การระบุระยะเวลาในการก่อนนี้ค้ำประกัน ให้ระบุระยะเวลาก่อนนี้ค้ำประกันตั้งแต่วันที่ผู้ลาศึกษาฯ ทำสัญญาลาศึกษาฯ จนถึงวันที่ผู้ลาศึกษาฯ ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาฯ (หนึ่งเท่า สองเท่า สามเท่า...) ทั้งนี้หากมีการขยายระยะเวลา ให้ทำสัญญาลาศึกษาฯ และสัญญาค้ำประกันใหม่ ตามกำหนดระยะเวลาที่ขยายในแต่ละครั้ง และคำนวณระยะเวลาการก่อนนี้ค้ำประกันให้ครอบคลุมตามระยะเวลาที่ขยายนั้น

๓.๑๐.๒ ในกรณีนี้ กองกฎหมาย ได้จัดทำแบบคำนวณระยะเวลาในการก่อกำหนดค่าประกัน ตาม สัญญารับทุน วิชาชีพ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ลาศึกษาฯ สามารถ download เพื่อคำนวณระยะเวลาในการก่อกำหนดค่าประกันในเบื้องต้นได้ ทางเว็บไซต์ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล <http://op.mahidol.ac.th/la> ที่เมนู เอกสารเผยแพร่ > ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม โดยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ลาศึกษาฯ กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบคำสั่งให้ ลาไปศึกษาฯ ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นมาพร้อมกับสัญญาลาศึกษาฯ และสัญญาค่าประกัน

ตัวอย่างแบบการคำนวณระยะเวลาในการก่อกำหนดค่าประกัน (ภาคผนวก ๑๐)

ภาคผนวก

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
และสัญญาค่าประกัน

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต
.....จังหวัด..... เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ..... ระหว่างกรม
.....กระทรวง..... โดย..... ตำแหน่ง.....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว.....
ชื่อสกุล.....เกิดเมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....อายุ.....ปี รับ
ราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนระดับชั้นบาท
ตำแหน่ง.....สังกัด.....กอง.....
กรม.....กระทรวง.....อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท.....ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไป.....ณ ต่างประเทศ
ระดับ.....สาขาวิชา.....ณ
ประเทศ.....มีกำหนด.....ปี.....เดือน.....วัน นับตั้งแต่วันที่.....
เดือน..... พ.ศ.....จนถึงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกำหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทำสัญญากับผู้รับ
สัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุม
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย

ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการ หรือคำสั่งทางราชการของผู้รับ
สัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือ

ปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้ออกใช้ บังคับอยู่แล้วในวันทำสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งดังกล่าว นั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤตินทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤตินผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการ ใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความ จำเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญา นี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและ ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญา หรือผู้บังคับบัญชา ชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที

3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม.....กระทรวง..... หรือ กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับ ระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการโดยใช้ตามสัญญาอื่น และยังมีปฏิบัติราชการโดยใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม สัญญานั้น การปฏิบัติราชการโดยใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการโดยใช้ครบกำหนดเวลาตาม สัญญาเดิมแล้ว

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบใช้ทั้งสิ้น

ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ เสร็จหรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้อง กลับมาปฏิบัติราชการใน กรม.....กระทรวง..... หรือใน กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลา เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่ จะต้องปฏิบัติราชการขอใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการขอใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติ ราชการขอใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการขอใช้ครบกำหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องขอใช้เงินแก่ทางราชการ

5.1 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุนประเภท 1 (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องขอใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องขอใช้เงินอีกจำนวน หนึ่งเท่าของจำนวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ อีกด้วย

5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข) ผู้ให้สัญญาจะต้องขอใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องขอใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย

สำหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ขอใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจำนวนที่ กระทรวงการคลังและสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกำหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตรา ค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์

5.3 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผู้ให้สัญญาจะต้องขอใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องขอใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวน เงินเดือน และ เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เงินที่จะขอใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า ปฏิบัติราชการ

ข้อ 6 เงินที่จะขอใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระให้แก่ผู้รับสัญญา จนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ ไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤตินิสัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพเป็นคนที่ไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทำงานอื่นในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการ หรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบำเหน็จบำนาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้วแต่ทางราชการยังมีได้ส่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้

ข้อ 9 ในวันทำสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้.....
ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค่าประกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้สัญญาจะจัดทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้กำหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับสัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้า.....คู่สมรสของ.....
ยินยอมให้.....ทำสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

สัญญาค้ำประกัน

(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตามที่..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจาก..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ.....ตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อาชีพ..... ตำแหน่ง.....สังกัด.....อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ค้ำประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาต ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญา อนุญาตดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน.....บาท (.....) และผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา จะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาดังนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญา ค้ำประกันนี้

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาการศึกษา ให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันและจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ผู้ค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกัน และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้

ที่ดิน

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระหว่าง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระหว่าง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น

1)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ผู้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ำประกันอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อกำหนดค้ำประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาทำสัญญาการศึกษาฯ จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ค้ำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

2. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
และสัญญาค้ำประกัน

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ระหว่าง

กรม.....กระทรวง.....โดย.....

ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว.....

ชื่อสกุล.....เกิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....อายุ.....ปี

รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ.....ชั้น.....บาท

ตำแหน่ง.....สังกัด.....กอง.....

กรม.....กระทรวง.....อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา/บางส่วน ระดับปริญญา.....สาขาวิชา.....
ที่.....มีกำหนด.....
นับตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคำสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถาน
ศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไป
ศึกษา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทำสัญญานี้ และที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจำเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอื่นโดยที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษาตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษา และในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือหยุดการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการกำหนด

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจำเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที

3.2 เข้าปฏิบัติราชการใน..... หรือกระทรวง ทบวง กรม อื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบใช้ทั้งสิ้น

ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมปฏิบัติราชการใน..... หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ

ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชำระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย พุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลลึกลับจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทำงานอื่นในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชอบใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามิเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความผิด

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบำเหน็จบำนาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้

ข้อ 9 ในวันที่ทำสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้

ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว

ในกรณีผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำ

สัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะ อนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ำประกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้สัญญาจะจัดทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้กำหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญายึดถือ ไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

ลงชื่อ ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับสัญญา
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ข้าพเจ้า.....คู่สมรสหรือผู้ปกครอง
ของยินยอมให้
ทำสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญา

ลงชื่อ ผู้ให้สัญญา
(.....)

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาค้ำประกัน
(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตามที่..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับ
อนุญาตจาก..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
เพิ่มเติม/ฝึกอบรมที่..... ตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อาชีพ.....
ตำแหน่ง.....สังกัด.....อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....ดังปรากฏตามสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ค้ำประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้า
ผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาต ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา
ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบที่ระบุไว้ในสัญญา
อนุญาตดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน.....บาท
(.....) และผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชำระหนี้
พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนด
แล้วแต่กรณี

ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาดังนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ

งานวิจัยต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อกำหนดนี้ค่าประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญา
ค้ำประกันนี้

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาการศึกษา
ให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการ
ชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันและจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ผู้ค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกัน และปลอดจากภาระ
ผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้

ที่ดิน

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น

1)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ผู้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ำประกันอยู่
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อกำหนดนี้ค่าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาทำสัญญาการศึกษาฯ จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

ผู้ค้ำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

หมายเหตุ การแสดงหลักฐานพร้อมข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

3. สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าชื่อ.....ชื่อสกุล.....

เกิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....อายุ.....ปี ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อัตราเงินเดือนฯ ละ.....บาท ตำแหน่ง.....

สังกัดภาควิชา.....คณะ.....มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล

.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน

.....คู่สมรสชื่อ.....ได้รับอนุมัติให้ไป

.....ณ.....ประเทศ.....ด้วยทุน

.....ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 จึงขอให้สัญญาไว้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย.....ตำแหน่ง

.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ในระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ข้าพเจ้าจะรักษาวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด และจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 รวมทั้งคำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญานี้และที่จะประกาศใช้ขึ้นใหม่ และให้ถือว่าคำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

เพื่อให้การศึกษา ฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยสำเร็จไปโดยเร็ว ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัย

ในกรณีที่ผู้รับสัญญานุญาตให้ข้าพเจ้าขยายระยะเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย หลังจากครบกำหนดการอนุญาตข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะทำสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย แต่หากไม่ได้มีการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย

ลงชื่อ.....

ข้อ 2 ในกรณีที่ข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 1 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า ข้าพเจ้าไม่มีทางที่จะจบการศึกษา การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยภายในเวลาที่กำหนด หรือการศึกษา การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยจะไม่เป็นผลภายในเวลาที่กำหนดก็ดี หรือผู้รับสัญญามีความจำเป็นที่จะเรียกให้ข้าพเจ้ากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใดๆ ก็ดี ผู้รับสัญญาชอบที่จะระงับได้ทันที ซึ่งทุนเงินเดือน และหรือเงินค่าตอบแทนอื่นใด และชอบที่จะเรียกตัวข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติงานได้ ในกรณีเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะรีบกลับเข้าปฏิบัติงานและรับรายงานตัวต่อผู้รับสัญญาโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่ข้าพเจ้าเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาเดิมครบถ้วนแล้ว

ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามวรรคแรก ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบใช้ทั้งสิ้น

ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าเสร็จการศึกษา การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าการศึกษา การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยจะสำเร็จหรือไม่ หรือข้าพเจ้าถูกเรียกตัวกลับตาม ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะกลับมาปฏิบัติงานต่อไป.....มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่หน่วยงานอื่นที่ผู้รับสัญญาเห็นชอบ เป็นเวลาเท่ากับเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย

ในกรณีที่ข้าพเจ้าเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาเดิมครบถ้วนแล้ว

ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาในข้อ 3 หรือข้าพเจ้าไม่กลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ข้าพเจ้าจะชดใช้คืนให้แก่ผู้รับสัญญาซึ่งทุน เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้น ที่ข้าพเจ้าได้รับไปในช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย นอกจากนี้ข้าพเจ้าจะจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้คืน

ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบเวลาดังกล่าวใน ข้อ 3 เงินที่ต้องชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามนัย ข้อ 3 ไปบ้าง

ข้อ 5 เงินที่ต้องชดใช้คืน และเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะชำระให้ทั้งหมดภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากข้าพเจ้าไม่ชำระให้ภายในกำหนดหรือชำระให้แต่ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าจะยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ชำระอีกในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีด้วย

ข้อ 6 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุงาน หรือถูกสั่งให้พ้นจากงาน หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ข้าพเจ้าไม่ต้อง

ลงชื่อ.....

รับผิดชอบตามสัญญา แต่ทั้งนี้ ถ้าข้าพเจ้าไปทำงานอื่นในระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ข้าพเจ้าจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือวันที่ข้าพเจ้าได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเบี้ยปรับ ตามข้อ 4 เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามิเหตุอันควรให้ข้าพเจ้าพ้นความรับผิดชอบ

ในระหว่างระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือในระหว่างระยะเวลาที่ข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษปลดออก ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 4

ข้อ 7 ในกรณีข้าพเจ้ามีพันธะต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัย เพื่อชดใช้เงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้

ข้อ 8 ในการทำสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้.....
ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ด้วยแล้ว

ในกรณีผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ข้าพเจ้าจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทน ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ข้าพเจ้าศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ำประกันมีผลใช้บังคับ ข้าพเจ้าจะจัดทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมาย แทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และข้าพเจ้ายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับสัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้า.....คู่สมรสของ.....
ยินยอมให้.....ทำสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ.....ผู้ยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาค้ำประกัน

(สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตามที่.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ที่.....ตามสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาลาศึกษา” นั้น

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ตำแหน่ง.....สังกัด.....อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาลาศึกษา ไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาลาศึกษา ดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน.....บาท (.....) และผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญาจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่ออันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ำประกันนี้

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาการศึกษาให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันและจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ผู้ค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกัน และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้

ที่ดิน

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น

1)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ผู้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ำประกันอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อกู้ค้ำประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาทำสัญญาการศึกษาฯ จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ค้ำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

ลงชื่อ.....

4. สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
การปฏิบัติงานขอใช้ทุนตามสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอลงกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษา
ฝักอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว)

เกิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.อายุ.....ปี ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือนๆ ละ.....บาท ตำแหน่ง.....สังกัด.....
มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่บ้านเลขที่.....ต.รอก/ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์
.....โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ)คู่สมรส
ชื่อ..... (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) ฝ่ายหนึ่ง กับ.....มหาวิทยาลัยมหิดล.....
โดย.....ตำแหน่ง..... (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับ
สัญญา”) อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ให้สัญญาได้ปฏิบัติผิดสัญญา.....

ฉบับลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....ที่ให้ไว้แก่..... (ต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”) โดยขอลาออกจากการปฏิบัติงานขณะที่ยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบ
กำหนดเวลาตามสัญญา จึงต้องรับผิดชอบใช้ เงินเดือน เงินเพิ่ม และ/หรือ เงินอื่นใด พร้อมเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญา
เป็นจำนวนทั้งสิ้น.....บาท (.....) และ/หรือเงินทุนพร้อมเบี้ย
ปรับอีกจำนวนบาท (.....) นั้น บัดนี้ผู้ให้สัญญาได้รับ
อนุญาตให้กลับเข้าปฏิบัติงานใหม่ ณ..... และได้รับการผ่อนผันให้นับเวลากลับ
เข้าปฏิบัติงานครั้งใหม่เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา.....
ฉบับลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....ที่ให้ไว้แก่.....
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ แห่งสัญญานี้แล้ว

ข้อ 2 (ก) ผู้ให้สัญญาตกลงจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิม

(ข) ผู้ให้สัญญาตกลงจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา

ข้อ 3 (ก) ผู้ให้สัญญาได้รับชำระค่าเสียหายเพื่อชดเชยเงินเดือนเพิ่ม และหรือเงินอื่นใด เป็นจำนวน.....บาท (.....) ให้แก่ผู้รับสัญญาในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้แล้ว หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 (หักด้วยจำนวนเงินค่าเสียหายที่ได้ชำระไว้แล้วดังกล่าว) และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญาข้อนี้ โดยให้คิดลดลงตามส่วนของจำนวนเวลาที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว

(ข) หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินดังกล่าว โดยให้คิดลดลงตามสัดส่วนจำนวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว

ข้อ 4 หากผู้ให้สัญญาถูกฟ้องดำเนินคดี กรณีผิดสัญญา..... และต่อมาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาดังกล่าว แต่คดียังไม่ถึงที่สุดและได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วผู้ให้สัญญายินยอมชำระเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งผู้รับสัญญาได้ใช้จ่ายไปแล้วในการดำเนินคดีคืนให้แก่ผู้รับสัญญาทั้งหมด

ข้อ 5 ถ้าปรากฏว่าในระหว่างผิดสัญญา..... จนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ได้มีการบังคับชำระหนี้ตามสัญญาจากผู้ให้สัญญาหรือผู้ค้ำประกันหรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชอบใช้เงินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้สัญญาจะไม่เรียกร้องเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งสิ้นนั้นคืนจากผู้รับสัญญา

(เชิงอรรถ ของข้อ 2)

ข้อความในข้อ 2 (ก) และ (ข) นี้ให้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 2 (ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 และข้อ 21 สำหรับข้อ 2 (ข) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 22

(เชิงอรรถ ของข้อ 3)

ข้อความในข้อ 3 (ก) และ (ข) นี้ให้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 3 (ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใช้ทุนโดยต้องชดใช้เงินบางส่วน สำหรับข้อ 3 (ข) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใช้ทุนโดยไม่ต้องชดใช้ทุน

ข้อ 6 ผู้ให้สัญญาตกลงให้ถือว่าพันธะต่างๆ ของผู้ให้สัญญาตามสัญญาเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่เท่าที่มีได้ชัดหรือแย้งกับสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้จนกว่าผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติงานชดใช้ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 7 เงินที่จะต้องรับผิดชอบใช้ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดหรือชำระให้ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญายอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่มีได้ชำระอีกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุงาน หรือถูกสั่งให้พ้นจากงาน หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลากลับเข้าปฏิบัติงานครั้งใหม่เป็นระยะเวลาชดใช้ทุน ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 3

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับสัญญา ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้รับสัญญาหักเอาจากเงินบำเหน็จ บำนาญ และหรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการได้

ข้อ 10 ในการทำสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้.....ทำสัญญา
ค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ด้วยแล้ว

ถ้าผู้ค้ำประกันตายหรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย ในหรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ โดยผู้ค้ำประกันรายใหม่ต้องค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันเดิมจนครบกำหนดอายุการค้ำประกันตามสัญญานี้ทุกประการ

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ำประกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้สัญญาจะจัดทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมาย แทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ผู้รับสัญญาถือไว้ 1 ฉบับ และผู้ให้สัญญาถือไว้ 1 ฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับสัญญา
(.....)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

ข้าพเจ้า..... คู่สมรสของ..... ได้รับทราบ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้..... ทำสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ..... ผู้ยินยอม
(.....)

ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาค้ำประกัน

(สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า(1).....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ตำแหน่ง.....สังกัด.....ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/

เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์ (บ้าน)

.....โทรศัพท์ (มือถือ).....ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตร

ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่.....(2).....ดังมี

ข้อความต่อไปนี้คือ

ข้อ 1 ตามที่.....(3).....ได้ปฏิบัติผิดสัญญา.....

ฉบับลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ที่ให้ไว้แก่.....(4).....

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” และได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานครั้งใหม่เป็นระยะเวลา

ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

ตามสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ฉบับลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ที่ให้ไว้แก่

.....(2)..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาผ่อนผัน” นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจ

ข้อความในสัญญาดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่.....(2).....

ว่าถ้า.....(3).....กระทำผิดสัญญาผ่อนผันไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือกระทำผิดเงื่อนไขของ

.....(2).....ตามสัญญาเดิมในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามความในข้อ 6 แห่งสัญญาผ่อน

ผัน และต้องชดใช้เงินให้แก่.....(2).....ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน

สัญญาดังกล่าวนั้นให้แก่.....(2).....ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน

.....บาท (.....) และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบ

สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่

หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือ

ปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

.....(2).....จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการ

ผิดนัดของ.....(3).....จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้

ถึงกำหนดชำระ

ข้อ 2 ในกรณีที่.....(2).....ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระ

หนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่.....(3).....โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าได้

ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมิให้อาการผ่อนเวลา

ลงชื่อ.....

หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อ(2).....
ดังนี้ (5)

ที่ดิน

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น

1)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก(2).....ก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อกำประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่.....(3).....
ทำสัญญาผ่อนผัน จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ.....

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

- หมายเหตุ
- (1) ชื่อผู้ทำสัญญาการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
 - (2) ชื่อส่วนงานราชการซึ่งเป็นนิติบุคคล ผู้รับสัญญา
 - (3) ผู้ทำสัญญาผู้ค้าประกัน
 - (4) ชื่อส่วนราชการที่ผู้ทำสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
 - (5) หลักทรัพย์ตามสัญญาผู้ค้าประกันข้อ 3 ให้ส่วนราชการตาม (2) แจ้งให้ผู้ค้าประกันกรอกรายละเอียดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดชอบตามสัญญา

การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

ลงชื่อ.....

5. หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้

กรณีผิดสัญญาชำระเงิน ลาศึกษา ผิดอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
และสัญญาอื่นๆ

หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้

กรณีผิดสัญญาชำระเงิน ลาศึกษา ผิดกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
และสัญญาอื่นๆ

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.....
.....(บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่...../.....) ออกให้โดย.....
.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ปรากฏหลักฐานตามสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายหนังสือฉบับนี้
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
.....อาชีพ.....ตำแหน่ง.....สังกัด.....
สำนักงาน.....ตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....ขอทำหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ให้
ไว้ต่อ.....ตั้งมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำสัญญา.....
ฉบับลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ไว้ต่อ.....และข้าพเจ้าได้
ผิดสัญญา.....ดังกล่าว ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับ
และดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)
และข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นหนี้ตามสัญญาดังกล่าวจริง โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพหนี้และยินยอม
รับผิดชดใช้เงินดังกล่าวจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)
โดยข้าพเจ้าได้ชดใช้เงินในวันทำหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แล้วเป็นจำนวน.....บาท
(.....) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จำนวน.....บาท
(.....) ส่วนเงินที่ยังค้างชำระที่เหลืออีกจำนวน.....บาท
(.....) ขอผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....ปี.....เดือน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ นับแต่วันทำหนังสือนี้จนถึงวันชำระหนี้ครบ
ตามจำนวน

ข้อ 2 จำนวนเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชดใช้ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนชำระหนี้เป็น
รายเดือนในอัตราเดือนละ.....บาท (.....)
พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดที่ชำระเงินต้นด้วย จนกว่าจะครบจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้

ลงชื่อ.....

และข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพื่อขอระงับ หรือดเว้นการชำระหนี้ครั้งนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้ จะเริ่มผ่อนชำระ ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน.....พ.ศ.....เป็น ต้นไป

ข้อ 3 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดในการชำระหนี้เกินกว่า.....เดือน หรือไม่สามารถส่ง เงินชำระหนี้ได้หรือผิดเงื่อนไขใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้.....ยกเลิกการ ขอดผ่อนชำระหนี้ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมขอใช้เงินคืนและเบี้ยปรับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ที่ค้างชำระทั้งหมดให้แก่.....ทันที และหรือยินยอมให้ หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก..... ส่งใช้หนี้ได้อีกด้วย

ข้อ 4 ในวันทำหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้จัดให้.....คำประกันการ ชำระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ของข้าพเจ้า ในกรณีที่ผู้คำประกันถึงแก่ความตาย หรือเป็นคนสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ ล้มละลาย หรือสภาพฐานะความเป็นผู้คำประกันลดน้อยลง หรือ.....พิจารณาให้เปลี่ยน หรือเพิ่มผู้คำประกัน ข้าพเจ้าจะดำเนินการเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้คำประกันให้เป็นที่พอใจภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่ ทราบเหตุ หรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ข้อ 5 หากต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการส่งเงินหรือในการบังคับชำระหนี้ตาม หนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้รับสภาพหนี้
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

คำยินยอมของคู่สมรส

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด..... คู่สมรสของ.....
ได้รับทราบข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ของ.....แล้วยินยอมให้
.....ทำสัญญานี้ได้

ลงชื่อ.....ผู้ยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาค้ำประกัน

(แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน

ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ และสัญญาอื่นๆ)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... (1).....อายุ.....ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่.....(บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่...../.....)

ออกให้เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ณ.....

ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย แบบ
ท้ายสัญญานี้ อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....อาชีพ.....ตำแหน่ง.....สถานที่ทำงาน.....

ตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่..... (2).....

ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่..... (3).....ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้
ไว้ต่อ..... (2).....เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระตามหนังสือฉบับลงวันที่.....เดือน
.....พ.ศ.....นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงตกลง

ยินยอมผูกพันตนที่จะเป็นผู้ค้ำประกัน..... (3).....ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อน

ชำระหนี้ดังกล่าว ถ้า..... (3).....ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันในหนังสือรับสภาพหนี้และ

ขอผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่..... (3).....

ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น
ทุกประการให้แก่..... (2).....และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมี

การชำระหนี้ครบเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686
วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

.....(2).....จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอก
กล่าวถึงการผิดนัดของ..... (3).....จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระ

หนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ลงชื่อ.....

ข้อ 2 กรณีที่.....(2).....ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้แก่.....(3).....โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดปล่อยความรับผิดชอบของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาที่ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อ.....(2).....ดังนี้

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น

1)ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2)ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก.....(2).....ก่อน

ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่.....(3).....ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

- ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

- หมายเหตุ
- (1) ชื่อผู้ทำสัญญาผู้ค้าประกัน
 - (2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา
 - (3) ชื่อผู้ทำหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้

ลงชื่อ.....

6. สัญญาผ่อนชำระหนี้

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาผ่อนชำระหนี้

(สัญญาผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ตำแหน่ง.....สังกัด.....อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ขอทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ให้ไว้แก่.....

โดย.....เป็นผู้แทน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินจำนวน.....บาท (.....)
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี / งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้น ตามสัญญาฉบับที่...../.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยจะขอผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา.....ปี.....เดือน
ตามตารางรายละเอียดการผ่อนชำระหนี้แนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 2 จำนวนเงินที่ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน ในอัตรา
เดือนละ.....บาท (.....) จนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องชดใช้ และ
ขอรับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพื่อระงับหรืองดเว้นการชำระหนี้รายนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้ จะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่วันที่.....พ.ศ.....เป็นต้นไป

ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หักเงินเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นราย
เดือนทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบ

ข้อ 4 หากต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน ข้าพเจ้ายินยอมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ 5 หากข้าพเจ้าพ้นจากราชการระหว่างการผ่อนชำระ ข้อตกลงเรื่องการผ่อนชำระเป็นอันยุติ
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดทันที

ข้อ 6 หากข้าพเจ้าผิดนัดชำระเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือผิดสัญญานี้ด้วยประการใดก็ตาม
ข้อตกลงเรื่องการผ่อนผันให้งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้นเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่.....ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการ
ดำเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที

สัญญาผ่อนชำระหนี้ทำขึ้น.....ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับสัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

ผู้รับสัญญา คือ ผู้รับมอบอำนาจจากส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคล

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาค้ำประกัน

(สัญญาผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....(1).....อายุ.....ปี อาชีพ.....
ตำแหน่ง.....สังกัด.....อยู่บ้านเลขที่.....ต.รอก/ซอย.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่.....(2).....
ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่.....(3).....ได้ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ไว้ต่อ.....(2).....
เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ตามสัญญาผ่อนชำระหนี้เลขที่
...../.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงขอทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ.....
(2).....ว่า ถ้า.....(3).....กระทำผิดสัญญาผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ว่า
ข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่.....(2).....ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้
ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนชำระหนี้ทุกประการให้แก่.....(2).....และข้าพเจ้าจะ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบถ้วนเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติ
ดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

.....(2).....จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอก
กล่าวถึงการผิดนัดของ.....(3).....จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระ
หนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ข้อ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่.....(2).....ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินใน
การชำระหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่.....(3).....โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอา
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย
(ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ลงชื่อ.....

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อ.....(2).....ดังนี้

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น

1)ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2)ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน หรือก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก.....(2).....

ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่.....(3).....ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนชำระหนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้
ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

- (1) ชื่อผู้ทำสัญญาค้าประกัน
- (2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา
- (3) ชื่อผู้ทำสัญญาผ่านชำระหนี้

ลงชื่อ.....

7. สัญญาผ่อนชำระหนี้

กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

สัญญาผ่อนชำระหนี้

(สัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ตำแหน่ง.....สังกัด.....อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ขอทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ให้ไว้แก่.....

โดย.....เป็นผู้แทน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมคืนที่ได้รับเกินสิทธิ/โดยไม่มีสิทธิ จำนวน.....บาท (.....) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี / งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้น ตามสัญญารับสภาพหนี้เลขที่...../.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยจะชำระงวดแรกจำนวน.....บาท (.....) ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และส่วนที่เหลือจำนวน.....บาท (.....) ขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดภายในกำหนด.....ปี.....เดือน ตามตารางรายละเอียดการผ่อนชำระหนี้แนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 2 จำนวนเงินที่เหลือตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ.....บาท (.....) จนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องชดใช้ และขอรับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพื่อระงับหรืองดเว้นการชำระหนี้รายนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้ จะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่วันที่.....พ.ศ.....เป็นต้นไป

ข้อ 3 การจ่ายเงิน

3.1 กรณีเป็นเจ้าของหนี้

- ข้าพเจ้าจะนำเงินงวดแรกมาชำระและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หักเงินเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบ

3.2 กรณีเป็นทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ข้าพเจ้ายินยอมจะนำเงินมาชำระ ณ.....เป็นการชำระงวดแรกและงวดต่อไปเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบ

ข้อ 4 หากต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน ข้าพเจ้ายินยอมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ 5 หากข้าพเจ้าพ้นจากราชการระหว่างการผ่อนชำระ ข้อตกลงเรื่องการผ่อนชำระเป็นอันยุติ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดทันที

ข้อ 6 หากข้าพเจ้าผิดนัดชำระเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือผิดสัญญานี้ด้วยประการใดก็ตาม
ข้อตกลงเรื่องการผ่อนผันให้งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้นเป็นอันยกเลิกตั้งแต่ต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการ
ดำเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที

สัญญาผ่อนชำระหนี้ทำขึ้น.....ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความ
เข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับสัญญา
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

ผู้รับสัญญา คือ ผู้รับมอบอำนาจจากส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคล

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญาค้ำประกัน

(สัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....(1).....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ตำแหน่ง.....สังกัด.....

สถานภาพ โสด สมรส คู่สมรสตาย/หย่าร้าง

อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่.....ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ขอทำ

สัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่.....(2).....ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่.....(3).....ได้ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ไว้ต่อ.....(2).....

ตามสัญญาผ่อนชำระหนี้เลขที่...../.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ดังปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายสัญญา นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวโดยตลอดแล้ว

จึงขอทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ.....(2).....ว่า ถ้า.....(3).....กระทำ

ผิดสัญญาผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าจะข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่

.....(2).....ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนชำระหนี้

นั้นทุกประการให้แก่.....(2).....และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตามสัญญาที่ตลอดไปจนกว่าจะมี

การชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนด

แล้วแต่กรณี

.....(2).....จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอก

กล่าวถึงการผิดนัดของ.....(3).....จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระ

หนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ข้อ 2 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ที่.....(2).....ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินใน

การชำระหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่.....(3).....โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอา

การผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้า และ

ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาที่ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย

(ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ลงชื่อ.....

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อ.....(2).....ดังนี้
ที่ดิน

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่
.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น

1)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2)
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน หรือก่อนั้นสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก.....(2).....

ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างที่.....(3).....
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนชำระหนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้
ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ำประกันเป็นบุคคลภายนอก

- (1) ชื่อผู้ทำสัญญาค้ำประกัน
- (2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา
- (3) ชื่อผู้ทำสัญญาพร้อมชำระหนี้

ลงชื่อ.....

ตัวอย่างแบบสัญญารับทุน

8. สัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

สัญญาเลขที่...../.....

สัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เกิดเมื่อวันที่.....
เดือน พ.ศ. อายุ ปี เดือน อยู่บ้านเลขที่
..... หมู่..... ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/
แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
..... ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน บาท พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงานสังกัด
..... สามัญ/ภริยาชื่อ..... บิดาชื่อ..... มารดา
ชื่อ..... มีความประสงค์เข้ารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อศึกษาในระดับ สาขา.....ที่

.....จึงขอให้สัญญาไว้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ตำแหน่ง
.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงเข้ารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาในระดับ
.....สาขาที่
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดังกล่าว

ข้อ 2 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่
การศึกษา จะตั้งใจและมีความอุตสาหะในการศึกษา โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษา
ก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในวันทำสัญญานี้ และที่จะมีหรือประกาศใช้ขึ้นใหม่ในภายหน้าโดยเคร่งครัด และยอมให้ถือว่า
กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 3 ในกรณีที่ข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญาในข้อ 2 หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้า
ไม่อาจจะสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสั่งให้ข้าพเจ้ายุติ
การศึกษา และหรืองด หรือระงับซึ่งเงินทุนที่มหาวิทยาลัยพึงจ่ายให้ข้าพเจ้าในระหว่างที่เข้ารับการศึกษาหรือ
บอกเลิกสัญญาได้

ข้อ 4 เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าจะกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุน

ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ยอมปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาข้อ 4 หรือข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง หรือมหาวิทยาลัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือมหาวิทยาลัยงดให้ทุนแก่ข้าพเจ้า เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้าไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญานี้คืนให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชำระเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้คืนภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากข้าพเจ้าไม่ชำระภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือชำระไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนที่ยังมิได้ชำระ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ชำระเงินครบถ้วน

หากข้าพเจ้าปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือข้าพเจ้าต้องออกจากงานเนื่องจากประพฤติดุฉินัย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือให้ลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว ภายในกำหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากข้าพเจ้าไม่ชำระภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือชำระไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนที่ยังมิได้ชำระ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ชำระเงินครบถ้วน

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายหรือเจ็บป่วยในระหว่างการลาศึกษา คณะกรรมการบริหารทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถศึกษาต่อให้สำเร็จการศึกษาได้ โดยมีคำรับรองจากสถานพยาบาลที่เป็นมาตรฐานและได้รับการรับรองในประเทศไทยหรือประเทศที่ไปศึกษาต่อ ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 6 ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีพันธะต้องชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้เงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้

ข้อ 7 ในการทำสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้ นาย/นาง/นางสาว มาทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตามสัญญานี้ด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ข้าพเจ้าจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่ มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันรายเดิมถึงแก่ความตายหรือถูก

ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย โดยผู้ค้ำประกันรายใหม่จะต้องค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันเดิมทุกประการ ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ำประกันมีผลใช้บังคับ ข้าพเจ้าจะจัดทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมาย แทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกันข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อในสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงชื่อ มหาวิทยาลัย
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หนังสือยินยอมของคู่สมรส

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็น
ของ นาย/นาง/นางสาว ได้ทราบข้อความในสัญญาการรับทุนพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ นาย/นาง/นางสาว ได้ทำให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามสัญญาฉบับลงวันที่ เดือน พ.ศ. แล้ว ขอให้ความยินยอมในการที่
นาย/นาง/นางสาว ได้ทำสัญญาดังกล่าวไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

สัญญาค้ำประกัน
(สัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล)

ทำที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เกิดเมื่อวันที่
เดือน พ.ศ. อายุ ปี เดือน อยู่บ้านเลขที่ หมู่
ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ (บ้าน)
..... โทรศัพท์ (มือถือ) อาชีพ
ตำแหน่ง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สถานที่
ทำงาน โทรศัพท์ สามัญ/กรียา
ชื่อ ขอทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล มีข้อความ
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญา
ปฏิบัติผิดสัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องขอใช้เงิน
ให้แก่มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามข้อผูกพันที่ระบุไว้
ในสัญญาดังกล่าวนั้นให้แก่มหาวิทยาลัย ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน.....
บาท (.....) และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชำระหนี้
พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บัญญัติดังกล่าวกำหนด
แล้วแต่กรณี

มหาวิทยาลัยจะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงข้าพเจ้าก็ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาดังนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ำ
ประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ำประกันนี้

ข้อ 2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญารับทุน
พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมใน
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อน

จำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้า และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาที่ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้

ที่ดิน

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท
(.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท
(.....)

(3)

หลักทรัพย์อื่น

1).....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

2).....
ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อกำประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาทำสัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า

พยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หนังสือยินยอมของคู่สมรส

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็น.....
ของ นาย/นาง/นางสาว.....ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ำประกัน ที่.....
ได้ทำให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ตามสัญญาค้ำประกัน ฉบับลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
แล้ว ขอให้ความยินยอมในการที่ นาย/นาง/นางสาว.....ได้ทำสัญญา
ดังกล่าวไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

9. แบบการคำนวณวงเงินค้ำประกัน

การคำนวณวงเงินค้ำประกัน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญาอื่นๆ (ตามข้อ 1 ในสัญญาค้ำประกันฯ)					
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ผู้ค้ำประกัน	เกี่ยวข้องเป็น	
	การศึกษา ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	ครบ60วันที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่ง	เงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง
	ว/ด/ปี พ.ศ.	ว/ด/ปี พ.ศ.	#VALUE!		
	รวมระยะเวลาการศึกษา		#VALUE!	วัน	
	วันสุดท้ายที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งระหว่างการศึกษา			#VALUE!	
การคำนวณเงินประจำตำแหน่ง	วันที่เริ่ม	จนถึงวันที่	จำนวนวันที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่งฯ	จำนวนวัน ทั้งหมดของ เดือนนั้น	เงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับ
ช่วงที่ 1	ว/ด/ปี พ.ศ.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE! บาท
				#VALUE!	#VALUE! บาท
ช่วงที่ 2	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE! บาท
				#VALUE!	#VALUE! บาท
ช่วงที่ 3	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE! บาท
				#VALUE!	#VALUE! บาท
	รวมได้รับเงินประจำตำแหน่งทั้งสิ้นเป็นจำนวน				#VALUE! บาท
				#VALUE!	#VALUE! บาท
การคำนวณเงินเดือน และเงินอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างการศึกษา	วันที่เริ่ม	จนถึงวันที่	จำนวน วันที่ลา ศึกษา	จำนวนวัน ทั้งหมดของ เดือนนั้น	
*1					
เดือนแรกของการศึกษา	ว/ด/ปี พ.ศ.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	*1
คำนวณเงินที่รับไป (เงินเดือน/จำนวนวันทั้งหมดของเดือน) x จำนวนวันที่ลา เป็นเงินจำนวน				#VALUE!	บาท
				#VALUE!	#VALUE! บาท
การคำนวณเงินเดือน และเงินอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างการศึกษา	วันที่เริ่ม	จนถึงวันที่	จำนวน เดือนที่ ลาศึกษา		
*2					
เดือนที่ลางจนถึงก่อนเดือนสุดท้าย	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		*2
คำนวณเงินที่รับไป (เงินเดือน*จำนวนเดือนที่ลา) เป็นเงินจำนวน				#VALUE!	บาท
				#VALUE!	#VALUE! บาท
การคำนวณเงินเดือน และเงินอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างการศึกษา	วันที่เริ่ม	จนถึงวันที่	จำนวน วันที่ลา ศึกษา	จำนวนวัน ทั้งหมดของ เดือนนั้น	
*3					
เดือนสุดท้ายของการศึกษา	#VALUE!	ว/ด/ปี พ.ศ.	#VALUE!	#VALUE!	*3
คำนวณเงินที่รับไป (เงินเดือน/จำนวนวันทั้งหมดของเดือน) x จำนวนวันที่ลา เป็นเงินจำนวน				#VALUE!	บาท
				#VALUE!	#VALUE! บาท
รวมรับเงินจากทางราชการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (*1+*2+*3+เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับระหว่างการศึกษา)				#VALUE!	บาท
รวมเบี้ยปรับอีก 1 เท่า เป็น 2 เท่า	รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น			#VALUE!	บาท
ดังนั้น วงเงินค้ำประกันฯ คือ				#VALUE!	#VALUE! บาท

สามารถ download เพื่อคำนวณวงเงินค้ำประกันในเบื้องต้นได้ทางเว็บไซต์

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล <http://op.mahidol.ac.th/la> ที่เมนู เอกสารเผยแพร่>ดาวน์โหลด>

แบบฟอร์ม

10. แบบการคำนวณระยะเวลาที่ค่าประกัน

แบบการคำนวณระยะเวลาก่อนนี้ค่าประกัน (ตามข้อ 5 ในสัญญาค้ำประกัน)				
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ผู้ค้ำประกัน	เกี่ยวพันเป็น

ลาศึกษา ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	รวมระยะเวลา ศึกษา	ต้องชดใช้ 1 เท่า	ต้องชดใช้ 2 เท่า
1 มกราคม 2561	31 ธันวาคม 2562	730	730	1,460
ลาศึกษา ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	รวมระยะเวลา ศึกษา	ต้องกลับมาปฏิบัติงาน 1 เท่า	ต้องกลับมาปฏิบัติงาน 2 เท่า
1 มกราคม 2561	31 ธันวาคม 2562	730	30 ธันวาคม 2564	30 ธันวาคม 2566

สามารถ download เพื่อคำนวณระยะเวลาในการก่อนนี้ค่าประกันในเบื้องต้นได้ทางเว็บไซต์ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล <http://op.mahidol.ac.th/la> ที่เมนู เอกสารเผยแพร่>
ดาวน์โหลด>แบบฟอร์ม